



ประกาศกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยกำหนดการทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการได้ดำเนินการคัดเลือก
เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จำนวน ๒ ราย จึงประกาศบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนัก
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏบัญชี
รายชื่อตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้สิ้นสุด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หากมีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว ให้บัญชีรายชื่อนี้เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลาม
และกิจการฮัจย์จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
หากไม่มารายงานตัวหรือปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
ก็จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตั้งแต่นั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์)

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

เอกสารแนบท้ายบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการอัยย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑	๐๒	นาย ชวลิต	มะหะหมัด
๒	๐๑	นางสาว จรียาภรณ์	ขันธศักดิ์